

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.38 พลิกแข็งค่า ก่อนรู้ผลประชุมเฟด-รอข้อมูลเศรษฐกิจตปท.

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ม.ค. 2567)--นายพูน พาณิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าที่ระดับ 35.38 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นมากจากระดับปิดวันก่อนที่ 35.58 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่า โดยได้แรงหนุนจากการทยอยอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์ ตามภาวะเปิดรับความเสี่ยง (Risk-On) ของตลาดการเงินสหรัฐฯ นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดบางส่วนยังได้ปรับลดสถานะถือครองเงินดอลลาร์ในช่วงก่อนรู้ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) วันพฤหัสบดี รวมถึงการรีบาตซ์ขึ้นของราคาทองคำ ที่ส่งผลให้ผู้เล่นในตลาดขายทองคำ ซึ่งโฟลว์ธุรกรรมดังกล่าว ช่วยหนุนการแข็งค่าของเงินบาทได้

โดยวันนี้ ตลาดจะรอลุ้นรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากฝั่งยูโรโซน ทั้ง GDP ไตรมาส 4/66 รวมถึงรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence) รวมทั้งรอจับตาท้ายแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพื่อนำมาประกอบการประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของ ECB

"ช่วงนี้ เงินบาทมีโอกาสแข็งค่าขึ้นต่อ หากบรรยากาศในตลาดการเงินยังคงอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง และในช่วงก่อนรู้ผลการประชุมเฟด เงินบาทอาจได้แรงหนุนบ้าง จากการลดการถือครองเงินดอลลาร์ของผู้เล่นในตลาด" นายพูนระบุ

นายพูน มองกรอบเงินบาทวันนี้ จะอยู่ที่ระดับ 35.25-35.55 บาท/ดอลลาร์

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 147.32 เยน/ดอลลาร์ จากเยนหวานที่ระดับ 147.74/78 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0831 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนหวานที่ระดับ 1.0823/0827 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 35.585 บาท/ดอลลาร์
- "เศรษฐกิจ" มั่นใจสัมพันธไทย-จีน 50 ปี เชิญ "สี จิ้นผิง" เยือนไทยปีหน้า มั่นใจเฟิ่วรีช่ายกระดับเศรษฐกิจ 2 ประเทศ หวังเพิ่มเที่ยวบินและ 2 พันเที่ยว ต่อสัปดาห์ เท่าก่อนโควิด ขอจีนส่งแพนด้ากลับมาอยู่ไทยอีกครั้ง ด้านรมว.ต่างประเทศจีน ย้ำสนใจโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งรัฐและเอกชน แต่ขอข้อมูลเพิ่ม "สุริยะ" พร้อมโรดโชว์ให้ข้อมูลในจีนเพิ่มเติม
- ส.อ.ท.ห่วงปัจจัยลบยังรุมเร้าทั้ง ศก.โลกชะลอ สงครามเงินเฟ้อ จุดยอดผลิตเพื่อส่งออกจบ ขณะที่ทั้งปีมียอดการผลิตถึง 1.9 ล้านคัน หลังรับอานิสงส์หนักลงทุนยานยนต์ผลิตมาไทย ทำให้เกิดการเชื่อมโยงซัพพลายเชนของอุตสาหกรรม

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราหน่วยอร์กในวันจันทร์ (29 ม.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ และการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์นี้
- สัญญาทองคำตลาดหน่วยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (29 ม.ค.) เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ตลาดทองคำยังได้ปัจจัยบวกจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ
- นักลงทุนจับตาการประชุมเฟดในวันที่ 30-31 ม.ค. ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเกือบ 100% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมครั้งนี้
- ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 173,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค. โดยชะลอลงจากระดับ 216,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค. และคาดว่าอัตราว่างงานจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.8% ในเดือนม.ค. จากระดับ 3.7% ในเดือนธ.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้